

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN BÌNH XUYÊN - VINH PHÚC

■ NGUYỄN QUỐC HÙNG (*)

Huyện Bình Xuyên nằm ở phía nam tỉnh Vĩnh Phúc tiếp giáp với thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc, thị xã Phúc Yên và huyện Tam Dương. Huyện được tái lập tháng 9/1998 với đặc điểm là một huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 75%, dịch vụ 7% và tiểu thủ công nghiệp 18% GDP; số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mới đạt 5 tỷ đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng bình quân 5 năm (2003-2008) đạt 31,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các khu công nghiệp của huyện phát triển mạnh. Huyện có 180 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có hiệu quả. Tổng diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp và đô thị của huyện hơn 4.000

ha chiếm 33% tổng diện tích tự nhiên. Huyện không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm còn 9%. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đúng hướng và có hiệu quả. Đến nay, 100% số hộ được dùng điện lưới, các xã, thị trấn xây được trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học cao tầng; 13/13 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá xã; trên địa bàn có 4 trường trung học phổ thông. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Huyện đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, đồng thời quan tâm công tác quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với phát triển về kinh tế, lĩnh vực văn hoá cũng được Đảng bộ và nhân dân trong huyện quan tâm đúng mức, tạo sự phát triển hài hoà. Sự nghiệp giáo dục có những bước phát triển khá, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Số giáo viên, học sinh giỏi các cấp đều tăng ở từng năm học. Hiện tại, huyện có 12 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo

dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hàng năm, có từ 15-20% số học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; công tác y tế dự phòng; y tế cộng đồng... được quan tâm đúng mức; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình được các cấp, ngành quan tâm, đã hạ tỷ lệ tăng dân số từ 1,39% (năm 1998) xuống còn 1,3% (năm 2007). Đến nay, toàn huyện có 85% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 70% số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá. Các lễ hội truyền thống, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao được khơi dậy và phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lĩnh vực chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Để đạt được những kết quả trên, công tác cải cách hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng, là động lực cho đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Sớm xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua,

(*) Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

lãnh đạo Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đặc biệt đến việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, xây dựng các khu, cụm công nghiệp và phát triển đô thị, đăng ký kinh doanh và đặc biệt là lĩnh vực chính sách xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” được quan tâm thỏa đáng, đầu tư và triển khai thực hiện ngay tại trụ sở UBND huyện và trụ sở của 13/13 xã, thị trấn có tác dụng tốt khi giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân. Các thủ

tục hành chính được giảm bớt và thông thoáng hơn, hạn chế phiền hà cho tổ chức và công dân đến thực hiện giao dịch.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về cải cách hành chính; thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và các tổ chức kinh tế - xã hội về cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về cải cách hành chính, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận “một cửa”.

Hai là, công khai quy trình,

hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu phí và lệ phí để công dân và các tổ chức biết khi đến giải quyết công việc. Có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây phiền hà cho nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Ba là, hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng nhà làm việc, trang thiết bị theo hướng hiện đại, thuận tiện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đào tạo, đào tạo lại, tuyển dụng đội ngũ cán bộ thực sự đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong thời gian tới. □

